

## อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถานีตำรวจ

สถานีตำรวจมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองรวมถึงการรับผิดชอบในด้านการงานและการปกครองบังคับบัญชาใต้รองลงไปจากกองบังคับการตำรวจนครบาล (1-9) หรือตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมั่นคงภายในบริการทางสังคมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์การพัฒนางานบริหารและงานจเรตำรวจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงงานกิจการพิเศษและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจซึ่งงานในสถานีตำรวจแบ่งออกเป็น 5 สายงานดังนี้

## 1) งานอำนวยการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยการวางแผนการตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานของสถานีดำรงงานการบริหารบุคลากรงานจเรดำรงงานกิจการพิเศษงานความมั่นคงการศึกษา การฝึกอบรมงานวิชาการสวัสดิการการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณการเงินการพัสดุการพลาธิการและสรรพาวุธการ ส่งกำลังบำรุงรวมทั้งลักษณะงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสถานีดำรง

## 2) งานป้องกันปราบปราม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการสั่งการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจน ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานดำรงงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของ งานนี้เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีดำรง

### 3) งานจรรยา

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนอำนวยความสะดวกกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการควบคุม จรรยาจัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจรรยาจรรยาตามโครงการพระราชดำริรวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือ เป็นส่วนประกอบของงานนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจรรยาในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของ สถานีตำรวจตลอดจนพื้นที่ที่มีการจรรยาต่อเนื่องกัน

### 4) งานสืบสวน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนอำนวยความสะดวกกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจน ปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนอาชญากรรมการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับตลอดจนองค์กร หรือเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้นใน เขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ

## 5) งานสอบสวน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนอำนวยความสะดวกกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลด้านการสอบสวนคดีอาญาการมีความเห็นการให้ความเห็นชอบหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ